



KPMG Limited
46th Floor, Keangnam Landmark 72
E6 Pham Hung Road, Me Tri Ward
South Tu Liem District, Hanoi, Vietnam
+84-4 3946 1600 | kpmg.com.vn

Ông Đỗ Trọng Quỳnh
Tổng Giám đốc
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng
Việt Nam
Tòa nhà Vinaconex
Số 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa
Hà Nội, Việt Nam

Tham chiếu VCG-Letter
Liên hệ Đàm Xuân Lâm

Ngày 27 tháng 3 năm 2017

Kính thưa: Ông Đỗ Trọng Quỳnh – Tổng Giám đốc
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (“Tổng Công ty”)

**Về việc: Giải trình của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam về
Các vấn đề cần nhấn mạnh được nêu trong báo cáo kiểm toán đối với các báo cáo tài chính
riêng và hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016**

Chúng tôi đã nhận được đề nghị của Quý Tổng Công ty yêu cầu chúng tôi đưa ra nhận xét về công
văn giải trình của Quý Tổng Công ty về các vấn đề cần nhấn mạnh được nêu trong các báo cáo kiểm
toán đối với các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016
cho mục đích nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Chúng
tôi xin trả lời như sau:

Chúng tôi đã nhận được bản sao đính kèm Công văn số 537/2017/CV-TCKH (“Công văn 537”) ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Quý Tổng Công ty gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để giải trình về các vấn đề cần nhấn mạnh được nêu trong ý kiến kiểm toán của công ty kiểm toán và chênh lệch số liệu trên các báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán đối với các báo cáo tài chính nêu trên của Quý Tổng Công ty.

Chúng tôi cũng đã thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Quý Tổng Công ty và phát hành các báo cáo kiểm toán về các báo cáo tài chính này tại ngày 27 tháng 3 năm 2017. Việc lập và trình bày các báo cáo tài chính này là trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến kiểm toán về các báo cáo tài chính này căn cứ trên cơ sở công tác kiểm toán của chúng tôi, được thực hiện theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.





Chúng tôi đã đọc nội dung giải trình trong Công văn 537 của Quý Tổng Công ty về Các vấn đề cần nhấn mạnh được nêu trong các báo cáo kiểm toán đối với các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 và chênh lệch số liệu trên các báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán. Qua việc đọc công văn giải trình và dựa trên cơ sở công việc kiểm toán của chúng tôi mà chúng tôi đã thực hiện, chúng tôi có một số nhận xét như sau: (i) giải trình về vấn đề cần nhấn mạnh liên quan đến việc “khởi tố vụ án hình sự số 03/C46-P10 ngày 24/7/2014” đề cập đến cam kết, thông tin tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội của Tổng Công ty. Đây là kế hoạch hành động trong tương lai của Quý Tổng Công ty. Điều này không nằm trong phạm vi kiểm toán của chúng tôi. (ii) giải trình về “Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên”, công việc kiểm toán của chúng tôi không nhằm mục đích so sánh, phân tích biến động này nên chúng tôi không thể đưa ra nhận xét. Ngoài hai điểm trên, nằm ngoài phạm vi công việc kiểm toán, chúng tôi không nhận thấy vấn đề gì không nhất quán giữa nội dung công văn giải trình và các bằng chứng và các giải trình của Ban Tổng Giám đốc mà chúng tôi thu thập được trong quá trình kiểm toán các báo cáo tài chính nêu trên. Tuy nhiên chúng tôi không thể và không đưa ra nhận xét nào về các nội dung giải trình của Quý Tổng Công ty liên quan đến những sự kiện phát sinh sau ngày chúng tôi phát hành các báo cáo kiểm toán có liên quan.

Chúng tôi lưu ý rằng phạm vi kiểm toán báo cáo tài chính của chúng tôi không cho phép đưa ra ý kiến về các số liệu hay từng bộ phận riêng lẻ của báo cáo tài chính. Chúng tôi không thực hiện thêm bất kỳ thủ tục kiểm toán bổ sung nào cho mục đích đưa ra nhận xét về công văn giải trình của Quý Tổng Công ty. Công văn này không phản ánh các sự kiện, nếu có, phát sinh sau ngày phát hành báo cáo kiểm toán.

Chúng tôi xin thông báo rằng công văn này chỉ dùng cho mục đích Quý Tổng Công ty báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mà không dùng cho mục đích nào khác.



Đàm Xuân Lâm
Phó Tổng Giám đốc

